



# แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เทศบาลตำบลพาน้อย  
อำเภอพาน้อย จังหวัดน่าน

## ก

### คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งหมายถึงแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น โดยต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลน่าน้อย จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนำรายละเอียดโครงการต่างๆ มาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยรวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลน่าน้อยดำเนินการเอง และโครงการที่เทศบาลอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ โดยจะใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นเครื่องมือในการกำกับ การบริหารและดำเนินกิจกรรมโครงการให้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลน่าน้อย อีกทั้งใช้เป็นตัวชี้วัดในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง ดังนั้น แผนการดำเนินงานฉบับนี้จึงเป็น ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป

## บทนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมีเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังคงขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ในช่วงเวลาที่กำหนดและมีการควบคุม ติดตาม และประเมินผล ซึ่งการบริหารจัดการตามแผนงาน/โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน

สำหรับ “แผนการดำเนินงาน” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงาน ซึ่งการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแผนแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับแผนดำเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงาน การจำแนกรายละเอียดต่างๆ ในแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้มีการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้นด้วย ดังนั้น แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลน่าน้อย ประจำปีงบประมาณ 2567 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับการบริหารงานและพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลน่าน้อย รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการนำแผนไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคตต่อไป

## วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมทั้ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนา ซึ่งหมายความรวมถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน
2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อให้แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการดำเนินงานมากขึ้น
4. มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและสามารถชี้วัดประสิทธิผลได้มากขึ้น
5. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ในแต่ละไตรมาส เพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมีความชัดเจน รวมทั้งการกำหนดหัว ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

## ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผล ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ
2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน

### ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าว อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

### ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

### ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.....) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

## ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

### ประโยชน์ของการวางแผนที่ดี

1. **บรรลุจุดมุ่งหมาย** การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้มีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. **ประหยัด** การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆมีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร
3. **ลดความไม่แน่นอน** การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4. **เป็นเกณฑ์ในการควบคุม** การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
5. **ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์** การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่จะช่วยเกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายการจัดการมีการวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างผู้บริหาร
6. **พัฒนาแรงจูงใจ** ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจในการทำงานของผู้บริหารและยังเป็นสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย เพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนี้ การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต
7. **พัฒนาการแข่งขัน** การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. **ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี** การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร





## สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ 1	คำนำ	ก
		1
	➤ บทนำ	2
	➤ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน	3
	➤ ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	4
	➤ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน	5
ส่วนที่ 2	➤ ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	6
		7
	➤ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	8 - 9
	➤ บัญชีรายละเอียดการพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภคและ โครงสร้างพื้นฐาน	10 - 11
	➤ บัญชีรายละเอียดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	12-17
	➤ บัญชีรายละเอียดการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	18 - 23
	➤ บัญชีรายละเอียดการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	24 - 25
	➤ บัญชีรายละเอียดการพัฒนาด้านบริหารจัดการและงานบริการ	26 - 30
	➤ บัญชีครุภัณฑ์	31
	➤ ประกาศแผนดำเนินงาน	

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
แผนงาน : เคหะและชุมชน	1	25.00	292,000	19.44	กองช่าง
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา	3	75.00	1,210,100	80.56	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>1,502,100</b>	<b>100.00</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและสังคม</b>					
แผนงาน : สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	7	41.18	150,000	74.26	กองสาธารณสุข
แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10	58.82	52,000	25.74	กองสาธารณสุข
แผนงาน : สังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	สำนักปลัด
แผนงาน : การเกษตร	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
แผนงาน : เคหะและชุมชน	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>100.00</b>	<b>202,000</b>	<b>100.00</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
แผนงาน : การศึกษา	5	35.71	4,103,168	96.34	กองการศึกษา/ ศพด.
แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9	64.29	156,000	3.66	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>14</b>	<b>100.00</b>	<b>4,259,168</b>	<b>100.00</b>	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
แผนงาน : การเกษตร	2	66.66	10,000	50.00	กองสาธารณสุข
แผนงาน : เคหะและชุมชน	1	33.33	10,000	50.00	กองสาธารณสุข
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>20,000</b>	<b>100.00</b>	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและงานบริการ</b>					
แผนงาน : บริหารงานทั่วไป	4	40.00	190,000	3.08	สำนักปลัด
แผนงาน : งบกลาง	3	30.00	5,956,800	96.51	สำนักปลัด
แผนงาน : รักษาความสงบภายใน	2	20.00	15,500	0.25	สำนักปลัด
แผนงาน : เคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
แผนงาน : การพาณิชย์	1	10.00	10,000	0.16	กองสาธารณสุขฯ
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>100.00</b>	<b>6,172,300</b>	<b>100.00</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48</b>	<b>100.00</b>	<b>12,155,568</b>	<b>100.00</b>	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 เทศบาลตำบลน่าน้อย

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2 เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สูงสุดด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน : เคหะและชุมชน

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพื้นฐาน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	อุดหนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน (ขยายเขตประปา ตั้งแต่หน้าบ้าน ด.ต.จตุรย์ ข้าไชโย ถึงหน้าบ้าน นายอนุรักษ์ ปิยศทิพย์) หมู่ 3	งานวางท่อขยายเขตประปาให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลน่าน้อย (บริเวณ ตั้งแต่หน้าบ้าน ด.ต.จตุรย์ ข้าไชโย ถึงหน้าบ้าน นายอนุรักษ์ ปิยศทิพย์ หมู่ 3	292,000	หมู่ 3	กองช่าง													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (งานโครงสร้างพื้นฐาน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567						ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. (บริเวณหลังบ้าน นายอดิเรก ภิวันแก้ว) หมู่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. (บริเวณหลังบ้าน นายอดิเรก ภิวันแก้ว) หมู่ 1 ปริมาณงานขนาดสูง 2.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบ เลขที่ 001/2567	695,400	หมู่ 1	กองช่าง													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณข้างบ้าน นางศรีสุภักดิ์ ปิยศทิพย์ ถึงบริเวณทุ่งนาครัว) หมู่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณข้างบ้าน นางศรีสุภักดิ์ ปิยศทิพย์ ถึงบริเวณทุ่งนาครัว)หมู่ 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบ เลขที่ 003/2567	369,700	หมู่ 4	กองช่าง													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนา นายหัตต์ ใจจะดี ถึงนางพิสมัย สิทธิยศ) หมู่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนา นายหัตต์ ใจจะดี ถึงนางพิสมัย สิทธิยศ) หมู่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.07 เมตร ตามแบบเลขที่ 002/2567	145,000	หมู่ 2	กองช่าง													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม

### วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- 2.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น
- 2.2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง
- 2.3 เพื่อปรับปรุงระบบการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่
- 2.4 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน : สาธารณสุข (งานโรงพยาบาล/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"	เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจจำนวนประชากรสุนัข/แมว รวมทั้งทำการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข/แมว ในเขตเทศบาลตำบลน่าน้อย โดยให้สำรวจปีละ 2 ครั้งๆ	5,000	เขต ทต.น่าน้อย	กองสาธารณสุข				←	→								อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในเขตเทศบาลตำบลน่าน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในเขตเทศบาลตำบลน่าน้อย	10,000	เขต ทต.น่าน้อย	กองสาธารณสุข														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
---	--	---	--------	----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------

แผนงาน : สาธารณสุข (งานโรงพยาบาล/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม		
																				←————→	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการฉีดพ่นสารเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ	30,000	เขต ทต.น่าน้อย	กองสาธารณสุข														←————→	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

4	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท จัดสรรตามประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลน่าน้อย</p>	20,000	เขต ทต. น่าน้อย	กองสาธารณสุข													ดำเนินการแล้ว เมษายน	13,871
5	<p>โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดในพื้นที่</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นการดำเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-2019) และโรคติดต่ออื่นๆ</p>	10,000	เขต ทต. น่าน้อย	กองสาธารณสุข													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ



แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริต	1,000	ทต.นาน้อย	งานนิติกร สำนัก ปลัดเทศบาล													ดำเนินการแล้ว	9900
2	โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	1,000	ทต.นาน้อย	งานนิติกร สำนัก ปลัดเทศบาล			↔										อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	โครงการกิจกรรมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต	1,000	ทต.นาน้อย	งานนิติกร สำนัก ปลัดเทศบาล					↔								อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
4	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภักยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภักยาเสพติด	20,000	เขต ทต.นา น้อย	กองสาธารณสุข													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
5	โครงการจัดทำเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลน่าน้อย	10,000	เขต ทต.น่าน้อย	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ													ดำเนินการแล้ว	1750
6	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1,000	ทต.น่าน้อย	งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
7	โครงการมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1,000	ทต.น่าน้อย	งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
8	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1,000	ทต.น่าน้อย	งานนิติกร สำนัก ปลัดเทศบาล				←	→							อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
9	โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	1,000	ทต.น่าน้อย	งานนิติกร สำนัก ปลัดเทศบาล				←	→							อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
10	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000	ทต.น่าน้อย	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ				←	→							อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	

## 3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

## วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- 3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกๆ ด้าน
- 3.2 เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน
- 3.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

แผนงาน : การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและงานประถมศึกษา/งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบ่อ	50,000	เขต ทต.นาบ่อ	กองการศึกษา				↔									การดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม 30000 คงเหลือ 14600
2	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบ่อ	5,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาบ่อ	กองการศึกษา												↔	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการบริหารสถานศึกษา	1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน ศพด.ตต.น่าน้อย จำนวน 20 คนๆ ละ 36 บาท จำนวน 245 วัน 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก (รายหัว) 3.ค่านั่งสือเรียน 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	231,026	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.น่าน้อย	กองการศึกษา													←	การดำเนินการแล้ว	125640
4	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน สังกัดสพฐ. จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษา) จำนวน 528 คน จำนวน 200 วัน วันละ 22 บาท 2.โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง จำนวน 42 คน จำนวน 200 วัน วันละ 27 บาท	2,550,000	-โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษา) -โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง	กองการศึกษา													←	การดำเนินการแล้ว	1266700

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
5	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง คือ 1. โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) -โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน่าน้อย	1,247,142	-โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) -โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน่าน้อย	กองการศึกษา													ดำเนินการอยู่	628855
6	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตามโครงการโรงเรียนตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตามโครงการโรงเรียนตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา)	20,000	โรงเรียนวัดนาราบวิทยา	กองการศึกษา													ดำเนินการแล้ว	20000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น/งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภักดีเสพติดในเขตเทศบาลตำบลน่าน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลภักดีเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	20,000	ทต.น่าน้อย	กองการศึกษา				←	→								อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	ทต.น่าน้อย	กองการศึกษา				←	→								อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	20,000	ทต.น่าน้อย	กองการศึกษา	←	→											ดำเนินการแล้ว	15500

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
4	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง	20,000	ทต.น่าน้อย	กองการศึกษา													ดำเนินการแล้ว	โอนเพิ่ม 50000 เบิกจ่าย 95071
5	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	20,000	ทต.น่าน้อย	กองการศึกษา													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
6	อุดหนุนที่การอำเภอนาน้อย ตามโครงการจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งประจำปี 2567	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอนาน้อย ตามโครงการจัดงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งประจำปี 2567	15,000	ทต.น่าน้อย	กองการศึกษา													ดำเนินการแล้ว	15000
7	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯประจำปี 2567	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯประจำปี 2567	4,000	สภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย	กองการศึกษา													ดำเนินการแล้ว	4000



ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
8	โครงการวัฒนธรรมเป็นศรีของดีอำเภอนาน้อย (ถนนวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัฒนธรรมเป็นศรีของดีอำเภอนาน้อย) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น อ.นาน้อย เช่นข้าวสาคูอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ	30,000	สภาวัฒนธรรมอำเภอนาน้อย	กองการศึกษา			←	→									ดำเนินการแล้ว	22420
9	เงินอุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอนาน้อย ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวอำเภอนาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวอำเภอนาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	17,000	ทต.นาน้อย	กองการศึกษา			←	→									ดำเนินการแล้ว	22420

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

4.1 เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

4.2 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีการจัดการขยะในพื้นที่อย่างเหมาะสม กับพื้นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ

แผนงาน : การเกษตร

แผนงาน : เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	โครงการรณรงค์ลดโลกร้อนเทศบาลตำบลนาน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดโลกร้อนเทศบาลตำบลนาน้อย	5,000	ทต.นาน้อย	กองสาธารณสุข													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเทศบาลตำบลนาน้อย	5,000	ทต.นาน้อย	กองสาธารณสุข													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 4.2 แผนงาน : เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	โครงการรณรงค์คัดแยกของเหลือใช้ ขยะอันตรายและพัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกของเหลือใช้ ขยะอันตรายและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากขยะ มูลฝอย	10,000	เขต ทต.นาน้อย	กองสาธารณสุข		↔											ดำเนินการอยู่	875

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและงานบริการ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- 5.1 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการในกิจการของเทศบาลตำบลอย่างเป็ระบบ
- 5.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการของเทศบาลตำบล
- 5.3 เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และมีหลักการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

แผนงาน : งบกลาง

แผนงาน : การพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000	ทต.นาน้อย	สำนักปลัดเทศบาล													ดำเนินการอยู่	0
2	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	10,000	ทต.นาน้อย	สำนักปลัดเทศบาล													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีเขตเทศบาลตำบลนาน้อย	160,000	ทต.นาน้อย	กองคลัง														ดำเนินการอยู่	54000
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพของผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร ฯลฯ เป็นต้น	50,000	ทต.นาน้อย	สำนักปลัดเทศบาล														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

แผนงาน : งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน															
						พ.ศ.2566		พ.ศ.2567												ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ	12,000	เขตทต.นา น้อย	งานสังคมสงเคราะห์ สำนัก ปลัดเทศบาล															ดำเนินการอยู่	3000
2	โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ	871,200	เขตทต.นา น้อย	งานสังคมสงเคราะห์ สำนัก ปลัดเทศบาล															ดำเนินการอยู่	361600
3	โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ	5,073,600	เขตทต.นา น้อย	งานสังคมสงเคราะห์ สำนัก ปลัดเทศบาล															ดำเนินการอยู่	2798200

แผนงาน : รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	2,000	ทต.น่าน้อย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด													ดำเนินการอยู่	0
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง) เทศบาลตำบลศรีสะเกษ อ.น่าน้อย จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	13,500	ทต.ศรีสะเกษ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด													ดำเนินการแล้ว	13500

แผนงาน : การพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
1	โครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพอาหารผู้ประกอบการตลาดสด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพอาหารผู้ประกอบการตลาดสด	10,000	ทต.นนทบุรี	กองสาธารณสุข													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ



บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2567										ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	
1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัวๆ ละ 1,800 บาท	ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 54xลึก 50 x สูง 90 cm ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยระบบ ไฮโดรลิก (GAS) ท้าวแขนเป็นพลาสติก ขาเก้าอี้เป็นขาเหล็กเงา 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน (จัดหาครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น)	36,000	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)														ดำเนินการแล้ว	36000
2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท	ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น (จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด)	19,000	กองสาธารณสุขฯ													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน)	20,000	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)													อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบัน)	8,000	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต (เพิ่มกระจกวางหน้าโต๊ะ) จำนวน 1 ตัว (จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด) หมายเหตุ :โต๊ะขนาด 153x77x75 ซม.	7,650	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (จัดหาโดยวิธีสืบราคาจากท้องตลาด)	2,550	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
7	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ หมายเหตุ : ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว (จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565)	14,900	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง (จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565)	29,900	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 3 หลัง (จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน งบประมาณที่ประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน )	20,100	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้พนักงาน ระดับหัวหน้าฝ่าย จำนวน 1 ตัว (จัดหาโดย วิธีสืบราคาจากท้องตลาด)	3,000	กองคลัง														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน แบบมือจับปิด จำนวน 2 หลังๆ ละ 7,000.- บาท (จัดหาโดย วิธีสืบราคาจากท้องตลาด)	14,000	กองคลัง														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนผสม จำนวน 2 ตู้ ขนาดกว้าง 91.4 x 45.7 x 183 ซม. (ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น)	14,000	กองคลัง														อยู่ระหว่างการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน ของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	
13	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	สายดูดน้ำดับเพลิง สำหรับรถดับเพลิง จำนวน 2 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาว 15.00 เมตร (ไม่ ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อ ตามราคาในท้องถิ่น)	10,000	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)														อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ